

สำเนา



ประกาศสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามประกาศสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๗ แห่งประกาศรับสมัครฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล
๑	นางสาว ธนัญญา เปียธัญญา
๒	นางสาว ดวงกมล ตันโพธิ์
๓	นางสาว จิตาภา ภูพงษ์

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อข้างต้น เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ดังรายละเอียด

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง	วิธีการประเมินฯ	เวลา	สถานที่
๑. เจ้าพนักงานธุรการ	<u>ประเมินโดยวิธีการสอบ</u> <u>สัมภาษณ์</u> ๑. การแก้ไขปัญหาและการ ตัดสินใจ ๒. แนวคิดพัฒนาตนเอง ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๔. บุคลิกภาพ ๕. เซอร์วิญญาไวพริบ	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ห้องประชุมนายแพทย์ สุรินทร์ ตึกอำนวยการ ชั้น ๔

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพตรีสวมเสื้อ-กระโปรงหรือกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ-กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มาในวันประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ง) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ผู้ที่จะผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องมีคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทาง www.galya.go.th เมนู “รวมงานกับเรา”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) อนุรักษ์ จำปาทอง

(นายอนุรักษ์ จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์